



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

7 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, เดลินิวส์, เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น, เว็บไซต์ nationtv, เว็บไซต์ bluechipthai, เว็บไซต์ thaigov, เว็บไซต์ acnews, เว็บไซต์ทันตราธุรกิจ, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ thestandard, เว็บไซต์ bbc, ผจก.ออนไลน์, ทิวช่อง 5, ช่อง NBT

-เสนอข่าว ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เป็นชายชาวอังกฤษ อายุ 43 ปี อาชีพที่ปรึกษาบริษัท เดินทางมาจากกรุงลอนดอนและเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง รอผลยืนยันอีก 1 ราย เป็นแรงงานนอกระบบจากเกาหลีใต้ ล่าสุดมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรักษาในรพ. 16 ราย กลับบ้านแล้ว 31 ราย เสียชีวิต 1 ราย รวมสะสม 48 ราย อยู่อันดับที่ 24 ของโลก

-น.พ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มียุทธศาสตร์รับชาวต่างชาติมาพักตัว ขั้นตอนอยู่ระหว่างเตรียมออกกฎให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 4 ประเทศตามที่ประกาศ รายงานอาการของตนเอง 14 วัน หากมีอาการเจ้าหน้าที่จะรับไปดูแล หากบิดเบือนข้อมูลจะมีความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน

-สธ.จัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” ที่อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ระดมหน่วยงานในสังกัดรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการป้องกันตนเอง พร้อมเพิ่มช่องทางสื่อสารออนไลน์ทาง Line official Kor-Ror-OK, TikTok/ Twitter ไทยรัฐสู้โควิด ด้านกรมสุขภาพจิต แนะนำใช้โซเชียลมีเดียส่งต่อข้อความ/ความรู้ที่มีเนื้อหาส่งเสริมจิตสำนึกและสร้างความสมานฉันท์ในสังคม ช่วยเบียดบังพื้นที่ข่าวสารที่อาจเป็นภัยต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

-ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของ สร. ได้แก่ บริษัทด้านธุรกิจประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ 70,000 ฉบับ วงเงินความคุ้มครอง 3,500 ล้านบาท บริษัท CPF มอบอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในรพ.ของรัฐ และผู้ที่ติดเชื้อหรืออยู่ในข่ายสงสัยที่จะติดเชื้อที่ต้องเข้ารับการรักษาโรคเป็นเวลา 14 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thaigov

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. แนะนำประชาชนใช้หน้ากากผ้าเมื่อต้องไปในที่ชุมชน สำหรับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจและบุคลากรทางการแพทย์ควรใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ กรณีที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงใช้หน้ากาก N95 ทั้งนี้ ได้ประสานกับกระทรวงพาณิชย์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ให้ขาดหน้ากากอนามัย

**สื่อที่นำเสนอ :** กรมประชาสัมพันธ์

-เสนอข่าว รมช.สธ. ติดตามสถานการณ์โควิด-19 จากทีมแพทย์ รพ.มหาสารคามราชสีมา ล่าสุด รพ.ได้จัดทำแนวทางดูแลกรณีแรงงานไทย จัดเตรียมคัดแยกผู้ป่วยที่อาคารหลวงพ่อคุณ พร้อมกำหนดแนวทางระบบดูแลผู้ป่วยหรือผู้สงสัยโรคปอดอักเสบจากโควิด-19 แแผนกผู้ป่วยนอก โดยตั้งจุดคัดกรองด้านนอกอาคาร และแนวทางการดูแลผู้ป่วยแผนกฉุกเฉิน-แนวทางการรับ Refer ผู้สงสัยปอดอักเสบ และแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยแยกโรค ตามมาตรฐานสร.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สยามรัฐ

-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ขอความร่วมมือคนไทยสนับสนุนการทำงานของบุคลากร สร. ขอให้ประชาชนดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดี เป็นการปรับระบบนิเวศทางสังคมให้สามารถรับมือกับปัญหาโรคระบาดในช่วงนี้ และช่วยกันสร้างระบบนิเวศเชิงบวกของโซเชียลมีเดีย กดข่าวลือ ข่าวปลอม ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อ และให้สื่อพาดหัวข่าวออนไลน์อย่างเหมาะสม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์แนวหน้า

-เสนอข่าว นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผวจ.ตรัง กล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ว่า ขณะนี้มีการเฝ้าระวังติดตามบุคคล 2 รายที่เดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ ให้อยู่ในสถานพยาบาล 14 วัน ยังไม่มีอาการป่วยหรือติดเชื้อตามกระแสข่าวในสื่อโซเชียล

**สื่อที่นำเสนอ :** ไอเอ็นเอ็น

-เสนอข่าว สสจ.เชียงใหม่ เผยว่า ผวจ.เชียงใหม่ได้สั่งการนายอำเภอ 25 อำเภอ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่ง กำชับ ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อคัดกรองผู้ที่เข้าชายหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมถึงขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ สร. อย่างเคร่งครัด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ, บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.เชียงใหม่ ชี้แจงกรณีหญิงไทยกลับจากเกาหลีใต้ ไม่กักตัวเอง 14 วัน ล่าสุด จนท.พบตัวแล้ว และเข้าตรวจสอบอาการ ไม่พบไข้ แต่มีน้ำมูกและไอ เพราะเป็นภูมิแพ้</p> <p><b>เสนอข่าว :</b> เว็บไซต์ thainews</p> <p>-เสนอข่าว ผวจ.ชัยภูมิ ยืนยันยังไม่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ พร้อมออกมาตรการเข้มรับมือกรณีแรงงานจากประเทศเกิดโรคระบาดเดินทางกลับภูมิลำเนา ขณะเดียวกันได้เร่งผลิตหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้ประชาชนกว่า 1 ล้านคนทั้งจังหวัด</p> <p><b>เสนอข่าว :</b> กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว ผวจ.อุดรธานี หารือหน่วยทหารเตรียมสถานที่ดูแลแรงงานกลับบ้าน ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการ อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม</p> <p><b>เสนอข่าว :</b> เว็บไซต์ region3</p> <p>-เสนอข่าว ผวจ.ลำพูน ยืนยัน ในพื้นที่ไม่มีผู้ป่วยโควิด -19 สั่งทุกหน่วยคัดกรองและเฝ้าระวังเข้มงวด พบประชาชนรายงานตัวมาจากประเทศเสี่ยง 176 ราย ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้คำแนะนำพร้อมมอบถุงแคร่เซท ติดตามอาการทุกวันจนครบ 14 วัน และสร้างครุ ก ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนทำหน้ากากผ้า ตั้งเป้า 15 วัน ผลิตหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ 4.5 แสนชิ้น</p> <p><b>เสนอข่าว :</b> เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ จีนโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี สั่งการ สสจ.สุราษฎร์ธานี และสสอ.คีรีรัฐนิคม ตรวจสอบกรณีหญิงสาวรายหนึ่งเดินทางกลับจากเกาหลีใต้แต่ไม่ยอมกักตัวเพื่อควบคุมโรค และเดินทางไปร่วมงานวิวาห์ ตรวจสอบไม่พบอาการไข้ ไม่ไอ ไม่จาม และไม่มีอาการหอบ จึงสั่งให้กักตัวไว้ที่บ้าน 14 วัน โดยให้เจ้าหน้าที่ สสอ. มาตรวจอาการช่วงเช้าทุกวัน</p> <p><b>เสนอข่าว :</b> เว็บไซต์ sanook</p> <p>-เสนอข่าว นพ.กิตติ รัตนสมบัติ ผอ.รพ.ท่าศาลา เปิดเผยว่า ได้เร่งตรวจเพื่อน-ครอบครัว-คนใกล้ชิด ชายป่วยโควิด-19 จากอิหร่าน รวม 60 รายแต่ยังไม่ทราบผล ส่วนผู้ป่วยได้รับการดูแลในห้องควบคุมพื้นที่พิเศษ</p>	
<p><b>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ newstv, ผู้จัดการออนไลน์, ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ตรวจสอบการกระจายหน้ากากอนามัยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ รพ.ศิริราช - รพ. เกษมราษฎร์ บางแค ระบุว่า ได้ส่งมอบให้รพ.ทั่วประเทศวันละ 7 แสนชิ้น ทำให้สถานการณ์คลี่คลาย ขณะนี้ มีตัวแทนของก.พาณิชย์ 2 คน ประจำอยู่ที่โรงงานเพื่อตรวจสอบปริมาณการผลิตและรายงานศูนย์ฯ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยันว่า ตั้งแต่ 9 มี.ค. เป็นต้นไป ราคาหน้ากากต้องไม่เกิน 2.50 บาท หากพบมีการขายเกินราคาให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้กระทำความผิด มีโทษจำคุก 5 ปี หรือปรับ 1 แสนบาท</p> <p>-นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ผอ.ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 แถลงว่า มีแรงงานที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ทั้งหมด 209,909 คน แบ่งเป็น ถูกกฎหมาย 57,470 คน ผิดกฎหมาย 152,439 คน เดินทางกลับไทยแล้ว 4,727 คน ซึ่งทางเกาหลีกำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางกลับรายงานตัวระหว่างวันที่ 11 ธ.ค. - 30 มิ.ย. 2563 โดยไม่มีความผิด ไม่เสียค่าปรับ และสามารถกลับมาทำงานที่เกาหลีได้อีก</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>-เสนอข่าว รศ.จักษ์ พันธุ์ชูเพชร ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน แถลงเกี่ยวกับมาตรการรองรับแรงงานไทยจากเกาหลีใต้ ว่า ได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในต่างประเทศ ทั้ง 13 แห่ง ประสานความร่วมมือกับนายจ้างในสถานประกอบการที่แรงงานไทยทำงานอยู่ ช่วยดูแลคนงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ขณะเดียวกันให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและมาตรการต่าง ๆ แก่แรงงานผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สปริงนิวส์</p> <p>-เสนอข่าว ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศเพิ่มธนบัตรใหม่ชนิด 500 บาท เข้าระบบ เพื่อให้ประชาชนใช้อย่างมั่นใจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว บ.ท่าอากาศยานไทย ยกกระดับมาตรการคุมโควิด-19 ของทั้ง 6 สนามบินหลัก รองรับแรงงานจากเกาหลีใต้ ทั้งสแกนอินฟราเรดหาความร้อน สแกนอุณหภูมิหาคคนเป็นไข้ จัดหลุมจอดเฉพาะเที่ยวบินกลุ่มเสี่ยง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไอเอ็นเอ็น</p> <p>-เสนอข่าว นายอภิรักษ์ เผือก่อง รองผวจ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ว่า ผวจ.ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัด, สคบ., ตำรวจ และทุกอำเภอ ออกสำรวจร้านค้าที่จำหน่ายหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือห้ามกักตุนสินค้าและจำหน่ายเกินราคา ส่วนหน้ากากอนามัยมือสองได้ระดมเครือข่ายปฏิบัติงาน รวมถึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันสอดส่องแจ้งข่าว และประสานกลุ่ม OTOP และ อปท. 340 แห่ง ช่วยกันผลิตหน้ากากผ้าออกมาจำหน่าย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว ดร.อรรถพล ตรีกตรอง เลขาธิการ คกก.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดเรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยแจ้งโรงเรียนเอกชนให้ปฏิบัติตามประกาศ สธ. หากครู นักเรียน เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้กักตัวเองสังเกตอาการ 14 วัน หากสงสัยว่ามีความเสี่ยง และกักตัวไม่ครบ 14 วัน ให้ปิดโรงเรียนหรือเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออาคารเรียน ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน และให้บุคคลนั้นกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการต่อไป</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ mcot</p> <p>-เสนอข่าว กองทัพบกยังคงสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งการติดตามสถานการณ์ ให้คำแนะนำประชาชน การปฏิบัติตนของหน่วยทหาร กำลังพลและครอบครัว ส่วนการคัดกรองตามด่านตรวจในพื้นที่ชายแดน รพ.ค่ายได้ประสานการปฏิบัติกับสสจ.ในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่การคัดกรองผู้เดินทางผ่านเข้าออกตามแนวชายแดนทุกช่องทางอย่างเข้มงวด</p> <p><b>เสนอข่าว :</b> ช่อง ONE31</p> <p>-เสนอข่าว แนะนำวิธีทดสอบหน้ากากอนามัย โดยหยดน้ำลงบนหน้ากากอนามัย หากเป็นหน้ากากอนามัยคุณภาพดีจะเห็นหยดน้ำในลักษณะเป็นเม็ด หากน้ำซึมผ่านแสดงว่าคุณภาพต่ำ</p> <p><b>เสนอข่าว :</b> เว็บไซต์ mcot</p> <p>-เสนอข่าว กองทัพอากาศที่ 2 เตรียมความพร้อมสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับจากเกาหลี จัดพื้นที่ควบคุมโรค ติดตามอาการ บูรณาการความร่วมมือระหว่าง ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข และก.กลาโหม โดย จ.นครราชสีมา เบื้องต้นกำหนดสถานที่พักกลุ่มเสี่ยงที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองพันทหารเสนารักษ์ ที่ 3 แต่กองพันทหารเสนารักษ์ ที่ 3 แจ้งว่ายังไม่มีความพร้อมเพียงพอ จึงต้องร่วมกันพิจารณากำหนดสถานที่รองรับใหม่อีกครั้ง</p>	
<p><b>ประเด็นผลกระทบ</b></p> <p><b>1.สิทธิรักษาแรงงานไทยกลับจากเกาหลีใต้</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์มติชนสุดสัปดาห์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ bbc, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงแรงงานที่กลับมาจากเกาหลีใต้ ว่า คนเหล่านี้เป็นคนไทย มีสิทธิได้รับการดูแลรักษาและป้องกันต่าง ๆ เช่นเดียวกับคนไทยอื่น ๆ ไม่ว่าจะทำถูกหรือผิดกฎหมาย ได้ประสานกับเกาหลีใต้ให้มีมาตรการคัดกรองและกักตัว 14 วันก่อนออกเดินทาง รวมทั้งทุกสายการบินมีการตรวจสอบก่อนขึ้นเครื่อง และในส่วนของไทย หากมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จะมี 2 มาตรการเสริม ได้แก่ 1.การให้อยู่สถานควบคุมของ สธ. 2.คนที่ไม่ใช่ใช้กลับมาจากประเทศต้นทางที่มีการแพร่ระบาดหาพื้นที่ในการควบคุมในภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะคนที่มีอาการป่วยและคอยงซึ่งต้องถูกกักตัวในพื้นที่ควบคุมโรค 14 วันทันที ขอให้เชื่อมั่นในบุคลากรและระบบสาธารณสุขของไทย</p> <p><b>2.มาตรการดูแลกลุ่มกลับจากต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ชี้แจงแนวทางดูแล 3 กลุ่มกลับจากต่างประเทศ 1.แรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้ บังคับอยู่ในสถานที่กักกัน-ควบคุมโรค 14 วัน 2.กลุ่มกลับจาก 4 ประเทศเขตติดโรคโควิด-19 (จีน-เกาหลีใต้-อิตาลี-อิหร่าน) ขอความร่วมมือกักตนเองที่บ้าน 14 วัน 3.เตรียมออกประกาศให้ต้องรายงานสุขภาพทุกวัน หากฝ่าฝืนไม่กักตัวเอง ใช้กฎหมายบังคับมาอยู่ในสถานที่กักตัวได้ และ 4.กลุ่มที่มาจากประเทศอื่นที่มีการระบาด ขอความร่วมมือกักตัวเอง 14 วัน หลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดคนอื่น</p> <p><b>3.ตม.ภูเก็ต ปฏิเสธผู้โดยสารเรือสำราญอิตาลีเข้าเมือง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ mcot, เว็บไซต์ kapook, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว ชุดปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมือง ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จ.ภูเก็ต ตรวจสอบเรือสำราญสัญชาติอิตาลีเลียน ชื่อ M.V.COSTA FORTUNA ซึ่งตั้งสมอที่อ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต พบผู้โดยสาร 1,631 คน เป็นสัญชาติอิตาลีเลียน 173 คน ไม่มีผู้โดยสารและลูกเรือมีอาการไข้ แต่เนื่องจากมีผู้โดยสารสัญชาติอิตาลีเลียน 64 คน ที่เดินทางออกจากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศตามประกาศ สธ. เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย และยังไม่ครบระยะเวลาพักตัวของเชื้อ 14 วัน จึงไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดลงจากเรือ</p> <p><b>4.ปัญหาหน้ากากอนามัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นายกฯ กล่าวว่า หน้ากากอนามัยผลิตได้จำกัดวันละ 1 ล้านกว่าชิ้น และวัสดุการผลิตจากต่างประเทศขณะนี้ลดลงไปเกินครึ่ง จึงเป็นปัญหา กำลังเร่งผลิตให้ได้ 35-38 ล้านชิ้น และสั่งการก.พาณิชย์ดูแลเรื่องการผลิต ตรวจสอบแผนการจำหน่ายและการกระจาย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ให้ สธ.เพื่อกระจายไปบุคลากรทางการแพทย์ และส่งเข้าช่องทาง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>จำหน่ายให้ประชาชน ขณะเดียวกันได้ให้คนไปสำรวจทุกพื้นที่ หากพบการขึ้นราคาหรือกักตุนสินค้าให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด และหลังจากนี้หากพื้นที่ใดยังมีกรรงเรียนจะถือเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า หน้ากากอนามัยของรพ.ในสังกัดสธ. ขณะนี้มีเพียงพออย่างน้อย 1 เดือน ได้สั่งซื้อเพิ่มอีก 1 แสนชิ้น และสั่งชุดป้องกันจากต่างประเทศเป็น 4 แสนชุด รวมถึงหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ หากรพ.สังกัดมหาวิทยาลัยหรือรพ.เอกชนแห่งใดขาดแคลนอุปกรณ์ สามารถแจ้งไปยังสสจ.ได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thaipbs</p> <p>-เสนอข่าว ประชาชนเข้าแถวรอซื้อหน้ากากอนามัยโครงการธงฟ้า ตามจุดจัดจำหน่าย 21 จุดทั่วกทม. ที่ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และตลาดมินบุรี จำหน่ายหมดภายใน 2 ชม. ขณะที่ ธ.ออมสินสำนักงานใหญ่ จำหน่ายหมดภายใน 1 ชม. ส่วนบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ มีประชาชนต่อแถวซื้อหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด</p> <p><b>5.เจลแอลกอฮอล์ล้างมือขาดตลาด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ต่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม ยืนยันเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไม่ขาดแคลน อภ.ผลิตได้เดือนละ 2 แสนหลอด บริษัทลูกอีก 2 แสนหลอด รวมเป็น 4 แสนหลอด/เดือน และยังมีของบริษัทเอกชนรายอื่น ๆ อีก โดยราคาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือของอภ.คือ 24 บาท แต่พบการโก่งราคาเป็น 50 บาท ได้แจ้งกองกฎหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีแล้ว</p> <p><b>6.แรงงานไทยกลับจากเกาหลีไม่กักตัวเองดูอาการ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-เสนอข่าว สื่อสังคมออนไลน์แชร์กรณีสาวชาวอุทัยธานีเดินทางกลับจากการทำงานในประเทศเกาหลีได้ ไม่ได้กักตัวเอง แต่ไปเดินเที่ยวห้าง แวะกินร้านอาหาร ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบและนำตัวไปกักที่รพ.อุทัยธานี</p> <p>-รอง ผวจ.กระบี่ นำทีมแพทย์ สสจ. ดำรวจ ลงพื้นที่ค้นหาตัวแรงงานสาวไทยที่กลับจากเกาหลีได้ เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะพีพี จ.กระบี่ เพื่อนำไปกักตัว แต่ยังไม่พบ</p> <p>-นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีหญิงไทยกลับจากทำงานที่เกาหลี แต่ไปนั่งกินเบียร์ที่ร้านอาหารใน จ.เชียงใหม่ ว่า เจ้าตัวมารายงานตัวแล้ว ไม่มีไข้ ไม่เจ็บคอ แต่มีน้ำมูก ไม่ไอ อุณหภูมิร่างกายปกติ เป็นภูมิแพ้ก่อนไปเกาหลี จึงให้กักตัวอยู่ในสถานพยาบาล 14 วัน</p>	
<p><b>Fake news</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ พบผู้ป่วย COVID- 19 ที่ จ.บุรีรัมย์ 20 ราย, พบผู้ติดเชื้อถูกกักตัวไว้ที่รพ.ใน จ.นครราชสีมา และพบผู้ติดเชื้อที่ รพ.แห่งหนึ่งย่านราชบุรีบูรณะ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสธ.แล้ว พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ</p>	
<p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ข่าวสด, js100, ทวิตเตอร์ MThai</p> <p>-เสนอข่าว ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั่วโลกเกิน 1 แสนราย เสียชีวิตแล้ว 3,300 ราย</p> <p>-จีน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 143 ราย เสียชีวิตอีก 30 ราย รวมเสียชีวิต 3,042 ราย และติดเชื้อ 80,500 ราย</p> <p>-เกาหลีใต้ พบติดเชื้อกว่า 6,000 ราย เสียชีวิต 42 ราย ทางกรมขยายเวลาหยุดเรียนออกไปอีก 3 สัปดาห์ ด้านทูตเกาหลีใต้เรียกทูตญี่ปุ่นเข้าพบ เพื่อประท้วงกรณีรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศจะเริ่มกักตัวคนที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้</p> <p>-อิหร่าน นางฟาเตเมห์ ราห์บาร์ ส.ส.เขตในกรุงเตหะราน เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ยอดผู้เสียชีวิตสะสมในประเทศเพิ่มเป็น 124 ราย รักษาหาย 913 คน</p> <p>-ฝรั่งเศส พบผู้ติดเชื้อ 423 ราย เสียชีวิต 7 ราย</p> <p>-ฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย โดย 1 ใน 2 ไม่เคยออกนอกประเทศ</p> <p>-อังกฤษ ผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นรายที่ 2</p> <p>-สหรัฐฯ ยืนยันยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด 15 ราย ซึ่งเป็นรายที่ 12 ในวอชิงตัน</p> <p>-เนเธอร์แลนด์ พบผู้เสียชีวิตรายแรก เป็นชายอายุ 86 ปี ยอดผู้ป่วยสะสม 82 คน</p> <p>-เบลเยียม ยกเลิกการประชุมของเอกอัครราชทูตของกลุ่มสหภาพยุโรป (อียู)</p> <p>-อินโดนีเซีย จับกุม 2 ผู้กักตุนหน้ากากอนามัย ยึดของกลางกว่า 6 หมื่นชิ้น</p> <p>-เปรู พบผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นชายอายุ 25 ปี เพิ่งกลับจากยุโรป</p> <p>-โตโก พบผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นหญิงอายุ 42 ปี เพิ่งกลับจากเที่ยวในเยอรมัน ฝรั่งเศส ตุรกี</p> <p>-วาติกัน พบผู้ติดเชื้อรายแรก</p> <p>-คอสตาริกา พบผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นหญิงชาวอเมริกันอายุ 49 ปี</p>	



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-โคลัมเบีย พบผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นหญิงอายุ 19 ปี กลับจากเที่ยวในอิตาลี</p> <p>-แคลิฟอร์เนีย สถานการณ์บนเรือ Grand Princess นอกชายฝั่ง พบติดเชื้อบนเรือแล้ว 21 ราย</p> <p>-อิตาลี ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่ม 49 ราย รวมเป็น 197 ราย มีคำสั่งหยุดเรียนไปจนถึงวันที่ 15 มี.ค.นี้</p> <p>-ภูฏาน พบผู้ติดเชื้อรายแรก เป็นนักท่องเที่ยวชายชาวอเมริกันวัย 76 ปี หลังเดินทางมาจากอินเดีย รัฐบาลสั่งปิดพรมแดนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 สัปดาห์</p>	
<p><b>บทความ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-กล่าวว่า สถาบันวิจัยและห้องปฏิบัติการของบริษัทยาหลายแห่งทั่วโลก กำลังระดมสมองค้นหาวิธีป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเต็มที่ ส่วนประเทศไทย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ข้อมูลว่า ได้นำตัวอย่างเชื้อผู้ป่วยยืนยัน 2 รายแรกของไทย ไปพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อไวรัส พัฒนาวัคซีนป้องกันโรค โดยเฉพาะเลี้ยงเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเซลล์เพาะเลี้ยงได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกรองจากจีน ทำให้มีวัตถุดิบให้หน่วยงานต่าง ๆ ไปพัฒนาวิจัยวัคซีน และสามารถเลี้ยงเซลล์ที่มีเชื้อไวรัสและวัดปริมาณได้ ซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาต่าง ๆ ซึ่งได้ร่วมกับ ม.มหิดล จุฬาลงกรณ์การเกษตร และสถาบันวัคซีนฯ วิจัยและพัฒนาวัคซีน ซึ่งอาจต้องใช้เวลานาน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-กล่าวว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อเฉียดแสนราย เสียชีวิต 3,200 คน ประเทศมหาอำนาจอย่างจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อิหร่าน เจอวิกฤติหนัก ถูกจัดอยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงที่หลายชาติสั่งห้ามบินเข้าออก ขณะที่ประเทศไทย โดยสถิติถือว่ายังไม่ได้ อยู่ในขั้นวิกฤติ แต่กลับมีวิกฤติเรื่องหน้ากากอนามัยขาดแคลน ถึงขั้นที่สมาคมรพ.เอกชนส่งหนังสือร้องเรียนสธ. ขณะที่ประชาชนเจอปัญหาขาดแคลนทั้งหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ หาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้แต่โก่งราคาขายในตลาดออนไลน์ จน รมว.สธ.ต้องแนะนำให้ทำหน้ากากผ้าใช้เอง ดัดหลังพวกกักตุนสินค้า ซึ่งสะท้อนว่าไม่มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินได้ แต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันๆ</p>	
<p><b>มะเร็งลำไส้ใหญ่</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ sanook</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบมากในคนไทย ปัจจุบันพบมากเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 4 ในเพศหญิง แต่ละปีมีผู้ป่วยรายใหม่ 12,467 คน และมีผู้เสียชีวิต 5,068 คน แนะนำให้หลีกเลี่ยง 5 อาหารเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้แก่ อาหารไขมันสูง อาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆ อาหารปิ้งย่างไหม้เกรียม อาหารจากน้ำมันทอดซ้ำ และเนื้อสัตว์แปรรูป นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขาดการออกกำลังกาย มีภาวะอ้วนน้ำหนักเกิน และมีประวัติครอบครัวหรือตนเองเป็นติ่งเนื้อในลำไส้</p>	
<p><b>โรคโอฟิตีในเด็ก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย โรคโอฟิตี เป็นโรคติดเชื้อชนิดรุนแรงในเด็ก เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในโพรงจมูกและคอ สามารถติดต่อผ่านการไอ จาม หรือสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง ระดับความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับอายุวัยที่ติดเชื้อ และหากติดเชื้อในกระแสเลือด อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นเสียชีวิต สามารถป้องกันเบื้องต้นได้โดยสอนให้เด็กล้างมือ ปิดปาก ปิดจมูก ทุกครั้งที่ไอหรือจาม หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ที่ เป็นหวัดหรือป่วย ควรให้ลูกกินนมแม่เพื่อให้ภูมิคุ้มกัน และฉีดวัคซีนป้องกัน</p>	
<p><b>สูตรทำเจลแอลกอฮอล์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรุงเทพมหานคร</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ได้เชิญผู้ประกอบการผลิตเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์มาชี้แจงว่ายังคงเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 70 % ขึ้นไป พร้อมทั้งแนะนำสูตรเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 4 สูตร ดังนี้ 1) ใช้เอทิลแอลกอฮอล์ 833.3 มล. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 41.7 มล. และกลีเซอริน 14.5 มล. ผสมให้เข้ากัน เติมน้ำกลั่นหรือน้ำต้มสุกเย็นแล้วจนครบ 1000 มล. คนให้เข้ากัน 2) ใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ 751.5 มล. ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 41.7 มล. และกลีเซอริน 14.5 มล. ผสมให้เข้ากัน เติมน้ำกลั่นหรือน้ำต้มสุกเย็นแล้วจนครบ 1000 มล. คนให้เข้ากัน 3) ค่อย ๆ เทคาโบพอล 940 จำนวน 2.5 กรัม ลงในน้ำร้อน 142.75 กรัม คนจนละลายหมด ปล่อยให้พองตัวเต็มที่ แล้วเติมเอทิลแอลกอฮอล์ 350 กรัม คนให้เข้ากัน จากนั้นเติมไตรเอทานอลามีน 1.75 กรัม เพื่อปรับความเป็นกรดต่าง เติมกลีเซอริน 3 กรัม เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น คนให้เข้ากัน จะได้แอลกอฮอล์เจลประมาณ 500 กรัม 4) นำเอทิลแอลกอฮอล์ 75 มล. ผสมกลีเซอริน 5 มล. และน้ำสะอาด 20 มล. คนให้เข้ากัน</p>	